

แผนพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ประจำปี 2559
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

หลักสูตร	ช่วงเวลาฝึกอบรม											ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มเป้าหมาย/ จำนวน	สถานที่ ฝึกอบรม	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หมายเหตุ		
	ต.ค. 59	พ.ย. 59	ธ.ค. 59	ม.ค. 60	ก.พ. 60	มี.ค. 60	เม.ย. 60	พ.ค. 60	มิ.ย. 60	ก.ค. 60	ส.ค. 60							ก.ย. 60	
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ"	←→													คณะกรรมการ	ข้าราชการ ลูกจ้างฯ	สำนักเทคโนโลยี	66,030	- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์	สำนักฯ ดำเนิน การจัดฝึกอบรม
														บริหารทรัพยากร	พนักงานราชการฯ	โลยชีวภัณฑ์สัตว์		ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้ ได้เรียน รู้วิธีการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย	
														บุคคลสำนักฯ	ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทุกคน จำนวน 80 คน			รวมถึงวิธีการอพยพหนีไฟ เพื่อเป็นการลด ความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน ในสถาน ประกอบการ	
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดทำแผน การพัฒนาบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน"		←→												คณะกรรมการ	ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม	ณ แลนด์บิซ	103,940	- ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ ความ เข้าใจ ไปวิเคราะห์วางแผนพัฒนารายบุคคล	สำนักฯ ดำเนิน การจัดฝึกอบรม
														บริหารทรัพยากร	หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน	ศรีสอร์ท		ให้กับผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	
														บุคคลสำนักฯ	จำนวน 40 คน	อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา			
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร " การสอบเทียบ และ การตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนด GMP		←→												ฝ่ายประกัน	ข้าราชการ นักวิชาการ	สำนักเทคโนโลยี	30,620	- บุคลากรของสำนักฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ในวิธีสอบเทียบที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการ ระบุถึงความไม่แน่นอนในการตรวจวัดตาม ข้อกำหนดของ GMP	สำนักฯ ดำเนิน การจัดฝึกอบรม
														คุณภาพ	ผู้ปฏิบัติงานของสำนักฯ จำนวน 40 คน	ชีวภัณฑ์สัตว์		- บุคลากรของสำนักฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของ ฝ่ายต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการ ตรวจสอบคุณสมบัติ (DQ/IQ/OQ/PQ)	
																		- บุคลากรของสำนักฯ สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเพื่อเพิ่มคุณภาพ ผลิตภัณฑ์	
4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการสร้าง ความรัก ความผูกพันและความภาคภูมิใจ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน"			←→											คณะกรรมการ	ข้าราชการ ลูกจ้างฯ	โรงแรม	1,162,880	- เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกองค์กร การสร้างความภาคภูมิใจผูกพันต่อองค์กรให้กับ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม และ ผลงานที่มีประสิทธิภาพ	สำนักฯ ดำเนิน การจัดฝึกอบรม
														บริหารทรัพยากร	พนักงานราชการฯ	เวียงอินทร์			
														บุคคลสำนักฯ	ทุกตำแหน่ง รวม จำนวน 150 คน	จังหวัดเชียงราย			

